



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สภ.พ.01 /๐๗/๓๖๗

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ ๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน/
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการฯ ปี ๒๕๖๖

๒.กำหนดการประชุม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ สภาการพยาบาล กำหนดการประชุมครั้งที่ ๔ ณ เขตสุขภาพที่ ๗ จังหวัด
ขอนแก่น โดยความร่วมมือประสานงานอย่างดียิ่งจากกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะ
เน้นที่การทบทวนความรู้และประสบการณ์จากสถานการณ์ (scenario) ด้านมาตรฐานการพยาบาลจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาดน พัฒนาองค์กร
สถานที่ทำงานและวิชาชีพของตนและจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

ในการนี้ สภาการพยาบาล ได้ดำเนินการให้มีค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท ต่อคน ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน
จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ๗.๕ หน่วยคะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ แจ้งความจำนงค์ และชำระค่าลงทะเบียน
ผ่านทาง <https://services2.tnmc.or.th/landing> หรือ OR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
ในรูปแบบ onsite เท่านั้น โดยจัดประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจำลองมุงการดี ชั้น ๔
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ตามโครงการดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๗๗๗ ลีตะกุล

(ดร.ราตรี ลีตะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล



QR Code
ลงทะเบียน

ผู้ประสานงาน : นางสาวศศิณันท์ ขอบทำกิจ/นางสาวชลลู่ อ่อนตา

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๖ ๗๕๔๘ โทรสาร ๐๒ ๕๘๘ ๗๑๒๑ line ID : @985rkxrj